



ข่าวกรมควบคุมมลพิษ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การประชุมคณะกรรมการไตรภาคีเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้
จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว จังหวัดกาญจนบุรีครั้งที่ ๔/๒๕๖๒



เมื่อวันอังคารที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ นางสาวพรศรี สุทธนารักษ์ ผู้อำนวยการกองจัดการคุณภาพน้ำ ได้รับมอบหมายเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการไตรภาคีเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว จังหวัดกาญจนบุรีครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ ณ วัดคลิตี้พัฒนาราม ต.ชะแล อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี โดยมีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย กรมควบคุมโรค กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช และอำเภอทองผาภูมิ พร้อมด้วยผู้แทนชาวบ้านคลิตี้บนและคลิตี้ล่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ที่ปรึกษาควบคุมงาน) และบริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) (ผู้รับจ้าง) โดยการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงความคืบหน้าการดำเนินงานและการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งรับฟังข้อคิดเห็นของชาวบ้านในพื้นที่ ซึ่งที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้าการดำเนินงานของโครงการฯ ประกอบด้วย ๑) การก่อสร้างหลุมฝังกลบแบบปลอดภัย การทดสอบดูตะกอน การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และแผนการดำเนินงานในระยะถัดไป และ ๒) การตรวจปริมาณตะกั่วในเลือดโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โดยผู้แทนชาวบ้านได้แจ้งในที่ประชุมขอให้กรมควบคุมมลพิษตรวจวัดปริมาณตะกั่วในบ้านประชาชนที่มีปริมาณตะกั่วในเลือดสูง ข้อสรุปของวิธีการฟื้นฟูบ่อเก็บตะกอนทางแร่เดิม (พื้นที่ ๒๒ ไร่) ซึ่งชาวบ้านเป็นห่วงเรื่องการรั่วซึมลงสู่ลำห้วย การชำรุดของฝายดักตะกอน KC๔ วิธีการดูตะกอนที่เหมาะสม การเผยแพร่ข้อมูลผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้ชาวบ้านทราบอย่างต่อเนื่อง และการแจ้งชาวบ้านล่วงหน้าให้มากขึ้นในการจัดประชุมคณะกรรมการไตรภาคีครั้งถัดไปเพื่อจะได้มีเวลาเตรียมตัว ทั้งนี้ กรมควบคุมมลพิษและผู้รับจ้างได้ชี้แจงให้กับที่ประชุมแล้วและจะนำข้อคิดเห็นที่ได้จากการประชุมในครั้งนี้ไปพิจารณาดำเนินการ ต่อไป

ทั้งนี้ ภายหลังจากการประชุม ผู้อำนวยการกองจัดการคุณภาพน้ำ และคณะ ได้ร่วมลงพื้นที่เพื่อร่วมสังเกตการณ์การทดสอบดูตะกอนในลำห้วยคลิตี้ ความก้าวหน้าพื้นที่ก่อสร้างหลุมฝังกลบแบบปลอดภัย และการชำรุดของฝายดักตะกอน KC๔ โดยได้กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการไตรภาคีฯ ถัดไปในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒